



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22-24 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://dr.moph.go.th/inprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ แนวน้ำ เดอะเนชั่น โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน มติชนออนไลน์ (24 ก.ย.61)</p>	<p>ระบบดูแลสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้จัดทำดัชนีประสิทธิภาพระบบสุขภาพ (HEALTH CARE EFFICIENCY INDEX) เพื่อจัดอันดับประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ โดยคำนวณเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ซึ่งในปี 2561 ไทยอยู่อันดับที่ 27 ของโลก จาก 56 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่อันดับ 41 นับเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อประชากร 1 คน ลดลงอยู่ที่ 219 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7,086 บาทและอายุเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยยังมีความก้าวหน้าอย่างมาก อยู่ในอันดับที่ 9 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p> <p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ พึงพอใจและยังกล่าวด้วยว่า องค์กรอนามัยโลกชื่นชมไทยว่าเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเห็นว่าเป็นระบบที่ยั่งยืน เพราะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นทางการ โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)</p>
<p>มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เด่นทั่วไทย (22 ก.ย. 61)</p>	<p>ปลัด สธ.คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และว่าที่ปลัด สธ. กล่าวในการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และมอบนโยบายการดำเนินงานของ สธ. ปีงบประมาณ 2562 แก่นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ ว่า จะเน้นขับเคลื่อน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ระบบปฐมภูมิ เน้นทำงานประสานความร่วมมือในรูปแบบ พชอ. คลินิกหมอครอบครัว และรพ.สต. รวมถึงให้มีระบบการส่งต่อที่เข้มแข็ง 2.การใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล ต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สะดวกต่อการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 3.การควบคุมวัณโรค 4.การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ นำข้อมูลบิกดาต้ามาใช้ในการผลิตบุคลากร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนต่างๆ และ 5.การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับงานด้านสาธารณสุข ภายใน 6 เดือน จะสร้างแอปพลิเคชันกลางสำหรับให้ทุกพื้นที่นำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ช่วยใ้คนไข้และหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ทั้งหมด</p> <p>สำหรับวันที่ 1 ต.ค.ที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งปลัด สธ. เป็นวันแรก ขอให้ไม่ต้องมา แสดงความยินดีที่ส่วนกลาง แต่ให้อยู่ในพื้นที่ทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน แล้วถ่ายรูปส่งมาในเฟสบุ๊ก we are moph</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย (22 ก.ย. 61)</p>	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอสรุปข่าว สภาการพยาบาลยื่นขอเพิ่มวิชาชีพในการจ่ายยา เพราะหลายพื้นที่ โดยเฉพาะรพ.สต. ไม่มีเภสัชกร มีเพียงพยาบาล ซึ่งนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมรับข้อคิดเห็นแนบต่อท้าย โดยระบุว่ามิถุนกระทรวงกำกับดูแลการจ่ายยาต้องเป็นไปตามผู้ประกอบวิชาชีพ พยาบาลจึงไม่ต้องกังวล</p> <p>ภก.ศักดิ์ โพธิ์ศิริ อธิบดีเลขาธิการ อย. แสดงความกังวลเรื่องร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่าไม่มั่นใจร่างที่จะเสนอเป็นร่างเดิมที่ อย.เสนอไปเมื่อเดือนก.ค. 2561 หรือเป็นร่างที่มีการปรับแก้ตามข้อทักท้วงแล้ว เพราะกรมจะพิจารณาตามร่างหลักมากกว่าข้อเสนอที่แนบไป จึงขอให้รมว.สธ.ประกาศให้ชัดว่าร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่เป็นร่างที่มีการปรับแก้ตามข้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (24 ก.ย.61)</p>	<p>ห่วงใย ไม่ใช่แค่แนบข้อเสนอเท่านั้น</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ให้สัมภาษณ์ว่า อย.มีการแก้ไขตามที่รมว.สธ.สั่งการว่าต้องเป็นไปตามข้อหาหรือร่วมกัน ซึ่งเป็นการแก้ไขตามที่เสนอของกลุ่มเภสัชกร ทั้งเรื่องของวิชาชีพจ่ายยาและการแบ่งประเภทยาเหลือ 3 ประเภท คือ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาสามัญประจำบ้าน ส่วนข้อเสนอของกลุ่มพยาบาล จะแนบไปกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเสนอเข้ากรม.แล้ว ร่างดังกล่าวจะถูกนำมาสอบถามความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง</p> <p>โดยประเด็นวิชาชีพที่ทางกลุ่มเภสัชกรเป็นห่วงว่าจะเกิดการจ่ายยาโดยวิชาชีพอื่นนอกจากแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และจะมีการขายยาในร้านสะดวกซื้อ อย.ชี้แจงว่ามีมาตรการที่กำหนดให้การขายยาต้องเป็นเภสัชกรเท่านั้น รวมทั้งสร.ได้เชิญกลุ่มเภสัชกรและกลุ่มพยาบาลมาเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร ซึ่งสุดท้ายรมว.สธ.ให้ใช้ตามกฎหมายเดิม เพราะที่ผ่านมาไม่มีปัญหาและมีกฎกระทรวงรองรับการทำงานของพยาบาลในภาครัฐอยู่แล้ว</p> <p>-เสนอภาพข่าว กลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน จัดเสวนาประเด็นที่ยื่นคัดค้านต่อกรมการสาธารณสุข ในหัวข้อ เสวนาโรดแมปร่าง พ.ร.บ.ยา เพื่อหาแนวทางคัดค้านพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ที่อาจเข้ากรม.วันอังคารนี้ ที่สำนักงานเภสัชเพื่อมวลชน ตลาดพร้าวกองเทพฯ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (24 ก.ย.61)</p>	<p>คนไทยไร้สิทธิ</p> <p>-นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการผลักดันคนไทยไร้สิทธิให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มจากการทำงานร่วมกับ สสส.ในประเด็นคนไร้บ้าน และพบปัญหาคนไทยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้คนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้หารือแนวทางแก้ปัญหากับ สปสช. และเห็นว่าควรจัดทำข้อมูลคนไทยไร้สิทธิเบื้องต้น ดำเนินการผ่านกลไกเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ตามมาตรา 50 (5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ โดยผลสำรวจเบื้องต้นใน 26 จังหวัด รวมถึงกทม. พบคนไทยไร้สิทธิ 693 คน สาเหตุจาก 1.ถูกทอดทิ้งแต่กำเนิด 2.พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด และ 3.ถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้าน</p> <p>ที่ผ่านมาทางเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องได้นำคนเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนคนไทยและขอทำบัตรประชาชน แต่เป็นการแก้ปัญหารายบุคคล ควรผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยเปิดให้มีกรลงทะเบียนคนไทยไร้สิทธิ เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนและสถานการณ์ที่ชัดเจน นำไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ฐานสถานการณ์ (23 ก.ย. 61)</p>	<p>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายชูวิทย์ จันทร์พราสาทน์ ประธานงานเครือข่ายบรรณรักษ์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าร้องเรียน กับ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. หลังมีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายหนึ่งทำการตลาดกับกลุ่มวัยรุ่น นิสิต และนักศึกษาผ่าน โซเชียลมีเดีย ด้วยการโฆษณาเท่เก๋ของกระป๋อง ที่เป็นคำเรียกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วไป เป็นความพยายามสื่อสารการตลาดที่หลบเลี่ยงกฎหมาย</p>
<p>มติชน ข่าวสด (22 ก.ย. 61)</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. กล่าวถึงข้อเสนอให้คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ให้กัญชาสามารถนำมาใช้เพื่อการวิจัยทางการแพทย์หรือการใช้ทดลองรักษาคนได้ แต่ยังคงกัญชาไว้เป็นยาเสพติดประเภท 5 เช่นเดิม ว่า ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ให้อำนาจ รมว.สธ.เป็นผู้อนุญาตการปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองกัญชา เพื่อศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น ก่อนที่จะก้าวไปสู่การผลิตกัญชาเพื่อใช้เป็นยารักษา ขอให้มีการวิจัยรองรับก่อน และหากจะนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์จะต้องมีมาตรการควบคุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ส่วนข่าวที่ออกมาเข้าใจว่าเป็นการพูดคุยของคณะกรรมการที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งยธ.รับข้อเสนอมาและสั่งการให้ป.ป.ส.เร่งศึกษาวิจัย ยังไม่ได้กำหนดว่าจะใช้มาตรา 44 สำหรับความล่าช้าในการพิจารณา ได้ประสานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานวิปรัฐบาล นำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาพิจารณาเป็นกฎหมายเร่งด่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (23 ก.ย. 61)</p>	<p>ไซบูทรามีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดที่ผ่านมา พบว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าลดน้ำหนักมีการใส่ไซบูทรามีน ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่อผู้บริโภค บางรายถึงขั้นเสียชีวิต สธ.จึงออกประกาศฯ กำหนดให้ไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป ผู้ผลิตนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามีนเป็นส่วนผสม จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท-2 ล้านบาท ผู้ขายมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท-2 ล้านบาท ผู้ครอบครองมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท-1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นความผิดด้วย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถลดความอ้วนได้ หากมีการโฆษณาว่าสามารถช่วยรักษาโรค ลดความอ้วน หรือมีผลในทางยา ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีส่วนผสมของยา ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากต้องการลดน้ำหนัก ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รวมทั้งออกกำลังกายอย่างเหมาะสม หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จำหน่ายยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ ร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT (22 ก.ย. 61)</p> <p>ไทยรัฐ (22 ก.ย. 61)</p>	<p>ตรวจคัดกรองดาว์นซินโดรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. กล่าวถึงการพัฒนาการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาว์นซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ ว่า ในหญิงตั้งครรภ์ 700,000 ราย จะมีทารกเกิดใหม่มีอาการดาว์น 1,000 ราย การตรวจคัดกรองจะทำได้ดีในหญิงกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปี อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ซึ่งเดิมเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ปัจจุบันสสจ.สนับสนุนงบประมาณ 100 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Quadruple test มีราคาถูกลง</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาว์นเริ่มนำร่องตั้งแต่เดือน ก.ย.นี้ ขณะนี้ได้ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 จ.นครสวรรค์ เป็นจุดรับตัวอย่างเลือดทั่วประเทศเพื่อตรวจหาความเสี่ยง ซึ่งจะทราบผลภายใน 7 วัน โดยหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไปสามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลสังกัด สธ. โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ คาดว่าบริการตรวจคัดกรองดาว์นจะครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุในปี 2563</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรกริช ไข้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สสจ. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นบริการให้หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีทุกสิทธิการรักษา และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สิทธิเพิ่มเติม คาดว่าภายในปี 2563 จะสามารถตั้งงบประมาณสำหรับตรวจหญิงตั้งครรภ์ได้ทุกช่วงวัย</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในจำนวนหญิงตั้งครรภ์ 7 แสนคนต่อปี พบว่ามีประมาณ 1 แสนคนเป็นหญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงให้กำเนิดทารกดาว์นซินโดรมมากกว่าวัยอื่น 2-4 เท่า การรู้ก่อนจะช่วยให้ครอบครัววางแผนได้ หากทารกมีความผิดปกติมาก พิจารณาช้ช้อน อาจตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ หากทารกมีความผิดปกติไม่มาก และครอบครัวมีความพร้อมต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก็จะมีการช่วยวางแผนดูแลเด็กต่อไป</p>
<p>ข่าวสด (24 ก.ย. 61)</p>	<p>โรควิตกกังวล</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ในปี 2556 พบประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นโรควิตกกังวล ร้อยละ 0.3 คาดว่าทั่วประเทศมีผู้ป่วยประมาณ 140,000 คน ซึ่งคนปกติอาจเกิดความวิตกกังวลได้ แต่หากมีอาการติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน อาการสำคัญ คือ คิดฟุ้งซ่าน กลัวและกังวลเกินกว่าเหตุหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น มีอาการใจลอย ตกใจง่าย ไม่สามารถหักห้ามใจไม่ให้คิดได้ และมีอาการทางกายร่วมด้วยอย่างน้อย 3 อย่าง เช่น กระสับกระส่าย เหนื่อยง่าย ใจสั่น ปวดตึงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ต้นคอ ไหล่ หลัง ใจเต้นเร็วและแรง หายใจไม่อิ่ม ท้องเสีย บัสสาวะบ่อย มือเท้าเย็น นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ เป็นต้น สาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง การรักษาจะใช้ยา ร่วมกับการบำบัดทางจิตสังคมเพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปรับความคิดและพฤติกรรม ผู้ที่มีอาการสามารถเข้ารับการรักษาที่รพ. ใกล้บ้าน หรือ โทร.ขอรับคำปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.ร.พ.จิตเวชนครพนมราชชนกนครินทร์ แนะนำวิธีควบคุมหรือบรรเทาอาการ โดย 1.พักผ่อนให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีน 2.รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างครบถ้วน 3.ฝึกทำสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ที่สำคัญ ญาติหรือคนรอบข้างควรทำความเข้าใจว่าผู้ป่วยไม่ได้แกล้งทำหรือคิดมากไปเองและให้กำลังใจ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (24 ก.ย. 61)</p>	<p>อีสปอร์ต</p> <p>-เสนอบทความ นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไม่ต่างจากกีฬาประเภทอื่น คือ ต้องมีสุขภาพแข็งแรง เป็นกีฬาประเภททีมเวิร์ค มีสายตาในระดับดีในความเห็นของจักษุแพทย์ นักกีฬาที่จะติดทีมชาติได้ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และมีชื่อเป็นตัวแทนในสถาบันของตัวเอง เป็นการคัดกรองระดับหนึ่งว่านักกีฬาอีสปอร์ตไม่ได้ละทิ้งเรื่องการเรียนรู้ หากอายุต่ำกว่า 18 ก็ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง ส่วนอุปกรณ์กีฬาอีสปอร์ตจะมีสปอนเซอร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดในระดับสโมสรหรือระดับชาติ</p> <p>นพ.ขงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า ประเทศไทยต้องทบทวนเรื่องนี้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามกลายเป็นการติดเกมครั้งใหญ่ เนื่องจากอีสปอร์ต คณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่รับรองว่าเป็นกีฬาด้วย 3 เหตุผล คือ เนื้อหารุนแรง ไม่มีระบบการบังคับและควบคุมสมาชิก และไม่เป็นการสาธารณะ ทั้งนี้ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกไปยังผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยืนยันไม่ได้ห้ามการเล่น แต่เด็กและพ่อแม่จะต้องเท่าทัน และองค์กรควบคุม รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศธ. สธ. กสทช. ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง</p> <p>ด้าน นายกฤษฎา ปิมลือ นักกีฬาอีสปอร์ตวัย 20 ปี เพลย์เยอร์เกม ROV อันดับหนึ่ง สังกัดทีม EVOS DEBUT กล่าวว่า อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตทำให้มีรายได้ 6 หลักต่อเดือน มีตารางชีวิตไม่ต่างจากการทำงานหรือการเป็นนักศึกษา ซึ่งปัญหาสำคัญคือเรื่องสุขภาพจิต เนื่องจากนักกีฬาอีสปอร์ตมักจะมาตามอ่านความเห็นหลังแข่งขัน เพื่อเก็บกำลังใจ แต่ส่วนใหญ่ในสังคมไทย เมื่อแพ้จะมีคำสบประมาท ซ้ำเติม ทำให้หนักใจรู้สึกแย่ หลายคนต้องไปพบจิตแพทย์ การเปิดโอกาสให้เด็กที่มีฝีมือเข้าสู่วงการได้เร็ว เด็กต้องพบกับความกดดันสูงมาก แต่เมื่อเทียบระหว่างความเครียดและความสุข ยืนยันว่ามีความสุขมากกว่า และยังสามารถเรียนไปด้วย ซ้อมไปด้วยได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย (22 ก.ย. 61)</p>	<p>โรคครีปโตคอกโคลิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตก อากาศร้อนชื้น เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี อีกโรคหนึ่งที่น่าห่วงก็คือ โรคครีปโตคอกโคลิสจากการติดเชื้อราครีปโตคอกคัส นิโอฟอร์แมนส์ ที่อยู่ในมูลนก โดยเฉพาะนกพิราบ ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อง่าย คือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ อาจมีอาการรุนแรงและรักษายากกว่าคนปกติ จึงขอให้ป้องกันตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงนกพิราบและบริเวณที่นกอาศัยอยู่หรืออยู่ใกล้ทรงนก</p>
<p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 (24 ก.ย.61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว ระวังไข้เลือดออก ยุงร้ายกว่าเสือ โดยหมอคือ กล่าวถึงการพ่นหมอกควัน ว่า ต้องพ่นในบ้านที่ปิดมิดชิดไว้นานอย่างน้อย 30 นาที ถ้าพ่นนอกบ้านต้องพ่นตามท่อหรือต้นไม้ที่คาดว่ายุงจะไปเกาะพัก ซึ่งประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าต้องเลือกในบ้านก่อน เพราะเป้าหมายคือยุงลาย และประชาชนยังคุ้นชินกับการพ่นหมอกควันมากกว่าการพ่นแบบละอองฝอย จึงควรเลิกหมอกควัน และพ่นแบบละอองฝอยในบ้าน การเรียกร้องให้ทางการพ่นผิดวิธี นอกจากไม่ได้ผล ทำให้เสียงบฯ ยังทำให้ประชาชนคิดว่าตนเองปลอดภัย เลยเป็นไข้เลือดออก ไข้ซิการ์ไปอีก ทางที่ดีคือต้องช่วยตัวเอง โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและทายากันยุง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (22 ก.ย. 61)</p>	<p>การจัดบริการสาธารณสุขพื้นที่สูง</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว จากการลงพื้นที่เพื่อดูการจัดบริการสาธารณสุขที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้เห็นสภาพปัญหาที่ชัดเจน ข้อแรกคือ งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งรายได้หลักมาจากงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยบัตรทอง ที่จัดสรรให้ตามรายหัวประชากรในพื้นที่ เชื่อมโยงมาข้อที่สอง คือ งบฯ ที่ได้มาเกินครึ่งจะถูกลำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากรทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การแพทย์ในพื้นที่นั้นๆ</p> <p>นพ.พงษ์พันธ์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รพ.ได้รับบงฯ ประมาณปีละ 85 ล้านบาท แต่มีเงินเดือนคนทำงาน 87 ล้านบาท จึงคิดลบตั้งแต่ต้น ตอนนี้เป็นหนี้ค่ายาอยู่ประมาณ 100 กว่าล้าน</p> <p>ขณะที่ ภก.นิวัติ ชัยยศตระกูล รอง ผอ.รพ.ปางมะผ้า ระบุว่า ก่อนหน้านั้น รพ.ปางมะผ้า ได้รับบงฯ 8-9 ล้านบาท แต่ในปี 2561 มีการจัดการที่ดีทำให้ได้รับบงฯ เพิ่มมา 20 กว่าล้านบาท แต่ก็ยังคิดลบอยู่</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์ (22 ก.ย. 61)</p>	<p>ภาวะไขมันในเลือดสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบผิดๆ หากมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกาะที่ผนังหลอดเลือดจะทำให้เกิดการอักเสบและภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เมื่อการสะสมเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดแดงในร่างกายส่วนต่างๆ จะมีการตีบหรืออุดตัน โดยค่าปกติของคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ควรเกิน 200 มก./ดล. และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 150 มก./ดล.</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ที่ควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ได้แก่ ชายอายุ 45 ปี หญิงอายุ 55 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตเท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สูบบุหรี่ มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับไขมันในเลือดจะต้องงดอาหารทุกชนิดยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนการเจาะเลือด 12 ชั่วโมง หากพบว่าไขมันในเลือดสูงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และควบคุมน้ำหนักตัว</p>
<p>สยามรัฐ (24 ก.ย. 61)</p>	<p>โรคบิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า โรคบิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตซัวที่ทำให้ท้องเสีย ถ่ายเหลว ร่วมกับมีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเบ่งเวลาถ่าย ในเด็กอาจชักร่วมด้วย แบ่งเป็นโรคบิดชนิดไม่มีตัว และโรคบิดชนิดมีตัว ปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคบิดในหลายพื้นที่เนื่องจากสุขาภิบาลด้านอาหารและน้ำดื่มไม่ดีพอ แต่สามารถหายได้หากรักษาได้ทันที่และได้รับการชดเชยภาวะขาดน้ำควบคู่กับให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า วิธีการป้องกัน ได้แก่ ล้างมือให้สะอาดคั้นน้ำสะอาด รับประทานอาหารปรุงสุกในขณะยังร้อน เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่นๆ ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน ถ้าอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งขณะในถังขยะที่มีฝาปิดและกำจัดขยะสม่ำเสมอ ควบคุมแลกรักษาสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีอนามัยที่ดี</p>
<p>คมชัดลึก (22 ก.ย. 61)</p>	<p>การใช้ยาปฏิชีวนะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม เตือนประชาชนอย่าใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต โดยแนะนำให้ประชาชนใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากมีผลการทดลองที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ในการรักษาโรคไข้หวัด เจ็บคอได้เป็นอย่างดีแทนยาปฏิชีวนะ หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น (22 ก.ย. 61) แนวหน้า (24 ก.ย. 61)</p>	<p>จัดระเบียบนกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ รอง ผู้ว่าฯ กทม. นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง หลังมีผู้เชี่ยวชาญระบุว่านกพิราบมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์สู่คน อาทิ เชื้อราคริปโตคอกคัส นิโอฟอร์แมนส์ ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ เชื้อเจแปนิส บี เอ็นเซฟาไลติส ทำให้เกิดเชื้อหุ้มสมองอักเสบ เชื้อไข้หวัดนกและเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง เป็นต้น กทม.จึงรีบสำรวจ เก็บตัวอย่าง และจับไปกักกันที่ศูนย์กักกัน จ.ปทุมธานี เพื่อวางแผนปล่อยสู่ธรรมชาติอย่างเหมาะสมต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.จะรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่ที่พบนกพิราบจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณวัดที่มีการปล่อยนกและการให้อาหารนก พร้อมทั้งสั่ง 50 เขต เร่งทำความสะอาดหากฝาพื้นจะมีความผิดปกติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ห้ามให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะ มีโทษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปรับ 25,000 บาท หรือ จำคุก 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีโทษปรับ 2,000 บาท
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดำ (24 ก.ย.61)</p>	<p>ถอดบทเรียนทีมหมูป่า</p> <p>-กล่าวถึง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ที่ได้สัมภาษณ์ทีมฟุตบอลหมูป่า ที่ จ.เชียงราย สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 1.สภาวะจิตของทีมหมูป่าและโค้ชทั้ง 13 คนดีมาก ไม่มีคนใดมีบาดแผลทางใจ (PTSD) เป็นเพราะการเผชิญภัยพิบัติใช้หลัก 5 ประการ (สงบ รู้สึกปลอดภัย ไม่สิ้นหวัง รวมพลังกันไว้ ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง) 2.การทำสมาธิในช่วงอยู่ในถ้ำและสวดมนต์เล็กๆ มองว่าช่วยทำให้สงบ ช่วยลดความหิว โค้ชเอกเน้นว่าทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่นและมีสติในการแก้ปัญหา ตรงกับการศึกษาประโยชน์ 4 ประการของสมาธิ คือ ทำให้สงบ ลดความว้าวุ่น ลดการใช้พลังงาน ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและช่วยให้มีสติและคิดอ่านดีขึ้น 3.สิ่งที่น่ากลัวในถ้ำคือ น้ำขึ้นตลอดเวลา ความหนาวและความหิว เด็กบางคนรู้สึกสิ้นหวัง แต่โค้ชให้ทุกคนแสดงออกและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 4.การทำสมาธิช่วงบวชเล็กๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ช่วยให้สงบมากขึ้น ที่สำคัญคือช่วยด้านจิตใจ เพราะเป็นการบวชเพื่ออุทิศให้จำแซมที่เสียชีวิตในขณะที่ทำการกิจและคนทั้งโลกที่ช่วยเหลือ 5.การสร้างความหวังของทีมหมูป่าขณะติดถ้ำ เช่น การวางแผนขุดผนังถ้ำ ซึ่งเป็นการใช้แรงขณะที่ทุกคนไม่ได้ทานอาหาร เด็กบอกว่า "ใช้พลังแห่งความหวัง" รวมทั้งการให้กำลังใจกันตลอดว่าต้องมีคนมาช่วยเรา 6.เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาของโลก ไม่ใช่แค่ในการช่วยเหลือระหว่างติดถ้ำเท่านั้น แต่รวมทั้งภายหลังติดถ้ำที่มีการคุ้มครองเด็กให้กลับไปเข้มแข็งใช้ชีวิตตามปกติ</p>
<p>มติชน (23 ก.ย. 61)</p>	<p>สารเคมีตกค้างในเลือด จ.เลย</p> <p>-เสนอข่าว จากข้อมูลของเกษตรจังหวัดเลย พบว่า จ.เลย มีพื้นที่การเกษตรกว่า 2 ล้านไร่ เฉลี่ยการใช้สารเคมีไร่ละ 3 ลิตร แต่แต่ละปีใช้สารเคมีเกือบ 7 ล้านลิตร และจากการตรวจสอบของ สสจ.เลย พบผักที่วางขายตามท้องตลาดมีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานอยู่ 30-40% และพบสารเคมีในเลือดประชาชนสูงถึง 35%</p> <p>นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยภมร นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า เฉพาะในรพ.ด่านซ้าย ตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึงเดือนส.ค. พบผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลันมีประวัติใช้ยาฆ่าหญ้ากว่า 39 ราย และมีสารเคมีอยู่ในเลือดสูงถึง 35% ของจำนวนที่ตรวจ โดยทุกอาชีพมีความเสี่ยงเท่ากัน ได้กระตุ้นให้ความรู้กับประชาชนในการลดหรือเลิกการใช้สารเคมี หรือใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความรับผิดชอบ ส่วนผู้บริโภคต้องรู้จักเลือกบริโภค</p>
<p>ไทยรัฐ (24 ก.ย. 61)</p>	<p>จับอาหารเสริมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.นริศ ปราบธนา ผกก. สส.ภ.จ.นครราชสีมา นำกำลังร่วมกับตำรวจ สก.พิมาย เข้าตรวจค้นร้านวิโรจน์ค้าไม้ ถนนบายพาส ต.ในเมือง พบอาหารเสริม สมุนไพรเสริมความงาม ยาลดความอ้วน ยาผิวขาว ยี่ห้อ BASCHI LISHOU และ LIDA รวมทั้งกาแฟลดความอ้วน รวมกว่า 3,000 รายการ ทั้งหมดไม่มีอย. ได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน โดยร้านดังกล่าวลักลอบขายสินค้าไม่มีอย.ผ่านสื่อโซเชียล และส่งของทางไปรษณีย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสอบ</p>
<p>ไทยรัฐ (23 ก.ย. 61)</p>	<p>การแก้ปัญหาหยาเสฟติด จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส ชันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสฟติด ว่า ขณะนี้ จ.เชียงใหม่ จัดให้มีกลไกรองรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติดจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสฟติดระดับจังหวัด มีปลัดจังหวัดเป็นประธาน และคณะทำงานมาจากฝ่ายปกครอง ตำรวจท้องถิ่น สาธารณสุข และภาคประชาสังคม</p>
<p>เดลินิวส์ (23 ก.ย. 61)</p>	<p>มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสมุนไพร และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร ตามโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร</p> <p>นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สสจ.กาฬสินธุ์ได้จัดบริการการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก ครอบคลุมทั้งจังหวัด ในปี 2561 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร พัฒนาสมุนไพรในส่วนของต้นทาง และกลางทาง โดยส่งเสริมการปลูก การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สมุนไพรร การรวบรวมตำรับยาสมุนไพรรจากชุมชน และในส่วนของกลางทาง ได้รับบจากสธ.เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยาสมุนไพรร ซึ่งรพ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก
เดลินิวส์ (23 ก.ย. 61)	ร้านอาหารติดดาว -เสนอข่าว นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหาร หนุณิษฐ์ "ติดดาว" ระดับจังหวัด มีร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 106 ร้าน โดยมีร้านเกรด A ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลด้านอาหาร และผ่านการตรวจประเมินร้านอาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สสจ.น่าน และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดน่าน จำนวน 6 ร้าน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายใน เป็นร้านหนุณิษฐ์ "ติดดาว" จ.น่าน ต่อไป
ไทยโพสต์ (24 ก.ย. 61)	ทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ -เสนอข่าว รพ.นครพนม จัดพิธีวางพวงมาลาถวายเนื่องใน "วันมหิดล" 24 ก.ย. โดย นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ผวจ.นครพนม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ รพ.นครพนม พร้อมผู้อุปการคุณ และมอบโล่วันมหิดลแก่บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายรพ.นครพนมที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 นอกจากนี้ ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมีพระเทพวรมุณี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ข่าวสด (23 ก.ย. 61)	บุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานกรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลและมอบทุนสนับสนุนการผลิต ตามโครงการ "ประกวดสปอตรณรงค์ Gen Z รู้ทันบุหรีไฟฟ้าเพื่อการไม่สูบบุหรีปี 2018" โดยทีม TEAM 2 จาก ม.หอการค้าไทย ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 5,000 บาท ด้วยผลงาน "จะสูบอะไรก็ตายเหมือนกัน" รับชมสปอตรณรงค์ได้ที่เฟซบุ๊ก @TYI.THAILAND หรือเว็บไซต์ WWW.YNETBANGKOK.OR.TH
มติชน ไทยรัฐ (23 ก.ย. 61)	โครงการผลิตไก่ 3 โล้ว -เสนอข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น จัดโครงการผลิตไก่ 3 LOW คือ ฟิวรีนหรือยูริกต่ำ ไขมันต่ำ และคอเลสเตอรอลต่ำ โดยนำไก่พื้นเมืองพันธุ์สี มาผสมกับไก่พันธุ์ปกติที่ใช้ในทางการค้า และใช้เทคโนโลยีชีวภาพทำเครื่องหมายพันธุกรรม ขณะนี้เริ่มมีการวางขายในตลาด จ.ขอนแก่น และใกล้เคียง
ข่าวสด คอลัมน์ ช่อโลก (23 ก.ย. 61)	อหิวาตกโรค -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า สำนักงานความร่วมมือด้านกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคระบาดในไนจีเรีย 97 ราย ภายใน 2 สัปดาห์ โดยมีผู้ป่วย 3,126 คน ในรัฐโยเบ และบอร์โน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สถานการณ์ร้ายแรงที่สุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากฝนและน้ำท่วมหนัก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch